

ĐẠI BIỂU HỎI - THỦ TRƯỞNG NGÀNH TRẢ LỜI

Thẳng thắn và trách nhiệm

CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

(Tiếp theo và hết)

Đại biểu Nguyễn Minh Hồng (tố Hùng Hà) chất vấn đồng chí Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nội dung: Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội có các hành vi phát tán thông tin, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tổ chức và cá nhân; sử dụng trang mạng để hoạt động, đăng tải các thông tin trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, xấu giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội hoặc các hành vi gây hại cho hoạt động của mạng internet, mạng máy tính... Những hành vi như vậy thì xử lý như thế nào?



Hoạt động nghiệp vụ của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Các hành vi trên căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ vi phạm hành chính, dân sự hoặc hình sự để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quy trình xử lý cơ bản theo 3 bước. Bước 1: công tác phát hiện sớm, thông qua các bộ phận chuyên môn về công nghệ thông tin, dùng các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng phần mềm giám cơ quan phát hiện thông tin theo từ khóa để khoanh vùng đối tượng. Bước 2: phân loại, phân biệt thông tin. Bước 3: ngăn chặn, xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý các hành vi trên phần lớn những thông tin vi phạm pháp luật xuất hiện qua các dịch vụ tin nhắn, mạng xã hội của nước ngoài, việc xử lý hết sức khó khăn, phức tạp, vì vậy phải có sự phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, phối hợp của các cơ quan trung ương và địa phương, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

Nguyễn Văn Túc... Phối hợp với Công an tỉnh xử lý một số trang thông tin điện tử thông tin không đúng sự thật về vụ cá, ngao, sứa trôi dạt vào biển cồn Vành, phòng vận địa viết bài tổng tiến... Phối hợp tổ chức thành công tọa đàm với chủ đề "Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thông tin trên mạng internet". Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tăng cường theo dõi, quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, theo dõi thông tin về Thái Bình trên các báo trung ương, quản lý hoạt động tác nghiệp báo chí theo đúng quy định. Chỉ đạo hệ thống 8 đài TTTT cấp huyện và 286 đài truyền thanh cấp xã phát huy vai trò định hướng tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trước những thông tin sai lệch. Tham mưu cho tỉnh thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình; tổ chức diễn tập thành công ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh năm 2017... qua đó, đến nay không để xảy ra tình trạng bị tin tặc tấn công hoặc làm thay đổi nội dung của các hệ thống này, đặc biệt là hệ thống Cổng thông tin điện tử và Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh. Cùng với đó, Sở cũng đã bảo đảm Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phản ánh toàn diện về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh (trung bình mỗi

năm cập nhật trên 700 văn bản, 300 tin, bài). Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các giải pháp phần mềm thu thập thông tin trên các trang mạng xã hội để kịp thời định hướng dư luận xã hội. Các biện pháp trên đã góp phần ổn định tình hình chính trị của tỉnh, định hướng dư luận, kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn thông tin trên mạng, các thông tin phản động, xuyên tạc để có biện pháp xử lý thích hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý các hành vi trên phần lớn những thông tin vi phạm pháp luật xuất hiện qua các dịch vụ tin nhắn, mạng xã hội của nước ngoài, việc xử lý hết sức khó khăn, phức tạp. Sự bảo vệ và các giải pháp kỹ thuật, con người hiện nay không đủ để đối phó với tấn công mạng hiện đại. Vì vậy, cần phải có hệ thống pháp luật cụ thể, rõ ràng đủ điều kiện triển khai các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế.

Trước yêu cầu cấp bách về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Trước khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên internet và mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động thực hiện các giải pháp sau: tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về an toàn thông tin mạng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa

bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh quản lý chặt chẽ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng internet. Chủ động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân, qua đó trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống đồng thời "miễn dịch" với những thông tin xấu độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội. Triển khai thực hiện để án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, đặc biệt là các thông tin sai trái trên mạng internet.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI cho thấy không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và xây dựng. Trước những câu hỏi của các đại biểu, thủ trưởng các sở, ngành đã nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, trả lời chất vấn đúng, trúng vấn đề đại biểu chất vấn, chỉ rõ mặt được, chưa được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề ra được giải pháp, lộ trình khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lĩnh vực ngành quản lý, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội. Điểm nổi bật của phiên chất vấn lần này là cùng một vấn đề nhưng có nhiều đại biểu cùng chất vấn đi đến tận cùng của vấn đề, tập sự đồng tình và nhận được sự đánh giá cao của đồng bào cử tri và nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu còn phát biểu kiến nghị, đề xuất và hiến kế với thủ trưởng ngành nhiều giải pháp để ngành thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của mình.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao phiên chất vấn, trả lời chất vấn; đồng thời, bổ sung, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu chất vấn, thủ trưởng sở, ngành trả lời. Các câu hỏi chất vấn đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn tại hội trường, HĐND tỉnh sẽ chuyển tới các sở, ngành liên quan trả lời. Đồng chí đề nghị thời gian tới, thủ trưởng các sở, ngành thực hiện lời hứa của mình, tập trung giải quyết những vấn đề mà đại biểu đã chất vấn. Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành tại phiên chất vấn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2018.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

THÁI THỤY Sức hút vào cụm công nghiệp

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện Thái Thụy đang có bước phát triển vượt bậc, trong đó có CCN đã thu hút được doanh nghiệp FDI vào đầu tư. Việc quy hoạch, phát triển các khu, CCN đang được huyện Thái Thụy xác định là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Những dự án đã đi vào hoạt động tại các CCN trên địa bàn huyện đều sản xuất ổn định và tăng trưởng qua các năm. Nổi bật như nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Quốc tế SH, dự án FDI đầu tư vào CCN Thụy Sơn. Nhà máy hoạt động từ tháng 6/2016 đến nay với quy mô 13 chuyên sản xuất quần áo J&K xuất khẩu sang Hàn Quốc và các nước châu Âu. Sản lượng năm 2016, đạt 88.867 sản phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 29,5 tỷ đồng; năm 2017, sản lượng đạt 183.000 sản phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 100 tỷ đồng; sản lượng sản xuất 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 160.026 sản phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 84,8 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nay, nhà máy tạo việc làm ổn định cho 650 lao động với mức lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, có 2 dự án khác cũng đang sản xuất hiệu quả là nhà máy sản xuất bột cá thuộc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thụy Hải (CCN Thụy Tân), xưởng sản xuất, gia công bao bì carton thuộc Công ty TNHH Thương mại sản xuất Mạnh Hùng (CCN Mỹ Xuyên).

Theo ông Mai Đức Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển

bàn huyện. Thời gian gần đây, sức hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn huyện có nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong khi đó, công tác thu hút đầu tư vào CCN trên địa bàn huyện vẫn gặp phải những khó khăn nhất định. Một số CCN chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và trạm xử lý nước thải, rác thải tập trung, chưa tạo quỹ đất sạch; việc triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại một số CCN và tiến độ hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường tại một số dự án được chấp thuận đầu tư còn chậm... Thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy hoạch và thu hút đầu tư vào các CCN, Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện chỉ đạo các nhà đầu tư hạ tầng, kỹ thuật CCN đẩy nhanh triển khai dự án. Phối hợp với các địa phương có CCN làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện giải phóng nhanh mặt bằng khi có dự án vào đầu tư. Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo nghề cho người lao động, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp...

TRẦN TUẤN



6 tháng năm 2018, Công ty TNHH Quốc tế SH sản xuất 160.026 sản phẩm, giá trị xuất khẩu 84,8 tỷ đồng.

Cảnh giác với bệnh lùn sọc đen và rầy lưng trắng

Hiện nay, bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện rải rác ở một số diện tích lúa mùa, trong khi đó điều kiện thời tiết vụ mùa có nhiều thuận lợi

cho rầy môi giới phát sinh, do vậy nguy cơ gây hại của bệnh ở vụ mùa là rất cao.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, để chủ động

ứng phó với bệnh lùn sọc đen, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã liên tục thu thập các mẫu rầy và rút lùn sọc đen. Bệnh lùn sọc



Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng, trừ kịp thời sâu bệnh hại.

đen cũng như các khóm lúa có biểu hiện điển hình của bệnh đã xuất hiện rải rác ở một số xã thuộc các huyện: Tiến Hải, Kiến Xương, Thái Thụy, Vũ Thư. Bên cạnh đó, trên lúa mùa, rầy lưng trắng, môi giới truyền bệnh đã xuất hiện, tuy mật độ còn thấp nhưng nguy cơ tiềm ẩn bệnh rất cao. Ngành Nông nghiệp cùng các địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp diệt trừ.

Đến nay, huyện Tiến Hải đã phát hiện bệnh lùn sọc đen cũng như khóm lúa có những dấu hiệu điển hình của bệnh ở 6 xã, trong đó xã Văn Trường đã có mẫu lúa dương tính với bệnh lùn sọc đen với mật độ rải rác trên trà lúa sớm. Trước đó, để phòng, tránh rầy môi giới, huyện Tiến Hải đã hỗ trợ 32.800 gói thuốc trừ rầy để phun trên chân mạ trước khi đưa ra ruộng cấy. Bà Phạm Thị Vui, Trạm Phó phụ trách Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Khi phát hiện rầy lưng trắng trên đồng ruộng, Trạm đã có văn bản gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nhằm chỉ đạo các HTX DVNN về việc thông báo lịch phun thuốc phòng, trừ rầy. Thời gian phun từ ngày 1 - 7/8 cho toàn bộ diện tích bằng các loại thuốc đặc hiệu. Bên cạnh đó, đối với những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh, các xã viên phải

tiến hành nhổ vùi, tía dặm bằng những cây lúa khỏe, phun trừ rầy môi giới bằng các loại thuốc nội hấp, chăm sóc kịp thời để cây lúa mau chóng phục hồi, cần bón phân cân đối NPK, khi lúa chưa phục hồi ra lá mới chỉ nên bón lân và kali.

Tại 3 xã của huyện Thái Thụy là Thụy Quỳnh, Thụy Dũng, Thụy Trình đã tìm thấy một số khóm lúa có biểu hiện điển hình của bệnh lùn sọc đen. Ngoài việc khuyến cáo bà con khẩn trương nhổ, vùi cây lúa có biểu hiện bệnh, huyện Thái Thụy đã phát động chiến dịch phun trừ rầy từ ngày 25/7 đến ngày 5/8 cho toàn bộ diện tích lúa mùa. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Tuy mật độ rầy lưng trắng trên đồng ruộng ở mức thấp, trung bình từ 50 - 70 con/m², nơi cao 100 - 200 con/m² nhưng để phòng, trừ môi giới lây truyền bệnh lùn sọc đen, huyện Thái Thụy đã phát động chiến dịch phun trừ rầy, sau phun 3 ngày nếu kiểm tra còn rầy lưng trắng trên đồng ruộng cần tiếp tục phun lại.

Tuy chưa có mẫu rầy, lúa dương tính với bệnh lùn sọc đen song rút kinh nghiệm từ vụ mùa năm 2017, vụ mùa năm nay, xã Lê Lợi (Kiến Xương) đặc biệt chú ý đến công tác phòng, trừ

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện cây lúa có các biểu hiện: cây thấp lùn, lá xanh đậm, lá rách hình chữ V, rễ ngắn, cứng, đâm ngang... cần khẩn trương nhổ vùi.
- Phun trừ rầy lưng trắng bằng một trong các loại thuốc sau: Penalty 40WP, Chess 50WG, Midan 10WP, Oshin 20WP, Sutin 5EC, Chatot 600WG, Chersieu 50WG...

rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen. Ông Dương Ngọc Giang, thành viên Hội đồng quản trị HTX SXKD DVNN xã Lê Lợi cho biết: Để chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất vụ mùa 2018, HTX đã chỉ đạo các thành viên áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh sớm, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân theo phương châm phòng là chính và phải thực hiện đồng bộ, đặc biệt ở các vùng đã nhiễm nặng ở vụ mùa 2017. Để phòng, trừ rầy ngay từ trứng nước, bảo vệ tốt mạ, lúa non bằng cách xử lý hạt giống khi ngâm, ủ, phun tiêu chân mạ trước khi đưa ra ruộng cấy. Tuy đã quyết liệt phòng, trừ rầy từ sớm, tuy nhiên do ảnh hưởng đợt mưa lớn vừa qua làm khoảng 80ha lúa bị ảnh hưởng phải cấy dặm lại. Do không đủ mạ dự phòng, nông dân đã huy động mạ từ các địa phương khác gây khó khăn cho công tác quản lý rầy. Ngày 22/7, cán bộ Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn huyện đã phát hiện 2 khóm lúa có biểu hiện bệnh, đến ngày 28/7, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm thấy thêm 5 khóm trên diện tích 5 mẫu. HTX đã chỉ đạo thành viên trong quá trình chăm sóc, tía dặm, nếu phát hiện khóm lúa nào có biểu hiện bất thường: cây còi cọc, màu xanh đậm, rễ kém phát triển, lá xoắn... cần khẩn trương nhổ vùi, đồng thời phát động chiến dịch phun trừ rầy từ ngày 22 - 25/7 và từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 cho toàn bộ diện tích.

So với các loại bệnh trên lúa thì bệnh lùn sọc đen là nguy hiểm nhất bởi chưa có thuốc đặc trị. Tích cực kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện biểu hiện bệnh cũng như phòng, trừ hiệu quả môi giới truyền bệnh là giải pháp duy nhất để ngăn chặn bệnh lùn sọc đen lây lan, phát sinh thành dịch.

NGÂN HUỖN